



รายงานผลการดำเนินงานตาม
ข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
วันที่ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค 2558

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

Contents

1

บทสรุปผู้บริหาร

2

กิจกรรมสำคัญใน วันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค 2558





บทสรุปผู้บริหาร

ในวันที่ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค 2558 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีกิจกรรมสำคัญยิ่ง สรุปได้ดังนี้

- 1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ สนับสนุนกลุ่มผู้ที่มีเกี่ยวข้องในสาขาอาชีพแอมิเนชั่นมีมาตรฐานอาชีพในระดับสากล
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา และอาชีพผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์
- 3) ตรวจสอบประเมินหน่วยงานที่ต้องการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
- 4) การประกันคุณภาพการให้บริการ จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

สำหรับรายละเอียดภาพ และข้อมูลกิจกรรมทั้ง 4 หมวดกิจกรรมข้างต้น กรุณาดูรายละเอียดในส่วนที่ 2



2

กิจกรรมสำคัญ

วันที่ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค 2558

- ❖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- ❖ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
- ❖ การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
- ❖ การประกันคุณภาพการให้บริการ

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

การส่งเสริมการรับรู้และสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์แห่งประเทศไทย (TDEC) จัดสัมมนาหัวข้อ "สร้างศักยภาพการแข่งขันวงการดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยมาตรฐานอาชีพ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพเอมิเนชั่น ให้มีมาตรฐานอาชีพในระดับสากล



ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือ
กลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

ประชุม stakeholder สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณสุขโปศและบริการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 จัดประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณสุขโปศและบริการสาธารณสุข สาขารัฐกิจประปา โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังกล่าวได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ การประปานครหลวง สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท สกบาบาดาล บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยการประปามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพใน สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณสุขโปศและบริการสาธารณสุข สาขารัฐกิจประปา



ประชุม stakeholder อาชีพผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จัดประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังกล่าวได้ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ กรมอนามัย สภาการพยาบาล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์สภา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพใน สาขาวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์



การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตรวจประเมิน วิทยาลัยการอาชีพไชยา เพื่อเป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใน สาขาวิชาชีพระเบียงยานยนต์



การประกันคุณภาพการให้บริการ



THANK YOU

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI